
สรุปมติการประชุม 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี

คร้ังท่ี ๖/๒๕๔๙ 
วันท่ี ๓  กรกฎาคม ๒๕๔๙ 

ณ หอประชุมสาธิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณ ี
 
๑. ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๙ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 

และมีขอความปรับปรุงแกไข ดังนี้ 
๑. หนา ๓ วาระที่ ๒  วรรคสุดทายของขอสังเกตจากทีป่ระชุม  เพิ่มเติมขอความ  

“แตไมมีการรายงานเพราะมขีอจํากัดเรื่องเวลา และนําเสนอเขาประชุมในคราวตอไป”      
๒. หนา ๓ วาระที่ ๔  แกไขขอความ “เร่ืองดังกลาวไดสงเรื่องใหคณะกรรมการ

ฝายกฎหมายของมหาวิทยาลัยพิจารณา” เปน “เร่ืองดังกลาวอยูในระหวางการพิจารณาของ
คณะกรรมการฝายกฎหมายของมหาวิทยาลัย”  

  ๓. หนา ๕ วาระที่ ๕.๑  แกไขขอความ “ผศ.วาณี ภูเสตว”  เปน “รศ.วาณี  ภูเสตว” 
  ๔. หนา ๑๔ วาระที่ ๕.๔  ขอสังเกตจากทีป่ระชุมขอที่ ๗  เพิ่มเติมคําวา  “ไม”   
ในขอความ  “เมื่อเรียนจบแลวจะไมไดรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม”     

  ๕. หนา ๒๒ วาระที่ ๖.๒ แกไขขอความ “อินทรจันทร” เปน “อินจันทร” 
  ๖. หนา ๒๒ วาระที่ ๖.๓ ในวรรคสุดทาย  เพิ่มเติมขอความ  “เปนกลุมที่ ๒ คือ
ผลิตบัณฑิตและการพัฒนาสังคม 

๒. ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจกรรม ประจําเดือนพฤษภาคม  ๒๕๔๙ 

๓.  ที่ประชุมรับทราบรายงานการรับ จาย เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ประจําเดือน
พฤษภาคม  ๒๕๔๙    

๔.  ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ๒๕๔๘ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาใน
ฐานะผูรับผิดชอบเรื่องดังกลาว ดําเนินการสรุปตัวช้ีวัดที่ควรจะไดรับการแกไขปรับปรุงให
อยูในเกณฑที่ เหมาะสม  พรอมทั้งสรุปแนวทางการแกไขมาเสนอตอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยในครั้งตอไป และเพื่อรวมกันหาแนวทางปรับปรุงคะแนนตัวช้ีวัดใหอยูในเกณฑ
ที่ดียิ่งขึ้น 

๕. ที่ประชุมรับทราบการสรุปผลการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey  Research)  ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีตอการใหบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และมีขอเสนอแนะ  ดังนี้ 



  ๑.   จากการดําเนินการวิจยัเชงิสํารวจงานบริการทั้ง ๓ งาน ผลปรากฏวา มีคะแนน
อยูในเกณฑระดับปานกลาง  มหาวิทยาลัยควรจะดําเนนิการพัฒนางานดานตางๆ ใหอยูในเกณฑ
ที่ดีคือ ระดับ  ๔  และควรจะพัฒนาตอไปจนกวาจะไดระดับ  ๕  ซ่ึงถือวาอยูในเกณฑดีที่สุด   
  ๒.  มหาวิทยาลัยควรสํารวจความพึงพอใจ การใหบริการงานดานตางๆ ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อนาํไปสูการพัฒนาอยางเปนระบบ ดังนัน้ เพื่อใหการดําเนินการเปนรูปธรรม
มากยิ่งขึ้น  มหาวิทยาลัยควรจัดทําแผนพัฒนาการใหบริการงานดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย 
และควรเชิญผูเกี่ยวของมารวมประชุม เพื่อรวมกันแกไขปรับปรุง ถาขาดงบประมาณในการ
ดําเนินการ ใหจัดทําโครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัยไดเปนกรณีพิเศษ    

๓.  การสํารวจความพึงพอใจ ควรทําการวิจยัเชิงสํารวจทางดานการเรยีนการสอน
ดวย เพราะเปนสวนสําคัญและเปนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

๔.  มหาวิทยาลยัควรจะจดัทําแผนพัฒนา  สรุปปญหา และแนวทางแกไขผลการสํารวจ
ความพึงพอใจการใหบริการงานดานตางๆ ของมหาวิทยาลยั และเหน็วา ยงัมีบางงานที่ควรจะ
ไดรับการพัฒนาใหดียิง่ขึ้น จึงควรนาํเสนอเรื่องดังกลาวตอสภามหาวิทยาลยัเพื่อรับทราบดวย 

๕.  หลังจากมหาวิทยาลัยดําเนินการแกไขปญหาเรื่องดังกลาวแลว    ควรจะเสนอ
ผลการดําเนนิการ ในรอบ ๖ ตอสภามหาวทิยาลัยดวย  

๖.   ผลการสํารวจความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการงานทั้ง ๓ งาน  แสดงใหเห็น
ขอบกพรองที่ควรจะไดรับการปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น คือ เจาหนาที่ในหนวยงานดังกลาว
จําเปนตองใหบริการอยางรวดเรว็ และมีมนุษยสัมพนัธที่ดีตอผูรับบริการ 

๖. ที่ประชุมรับทราบผลการทบทวนการเปลี่ยนแปลงคาบการเรียน วิชา ๐๔๐๐๑๑๑ การคิดและ
การตัดสินใจ  และมีขอเสนอแนะ  ดังนี้ 

  ๑.   การอนุมัติหลักสูตรทั้ง ๖ คณะ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี    
คร้ังที่ ๕/๒๕๔๙ เมือ่วนัที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙ นั้น การอนุมัติหลักสูตรของคณะครุศาสตร  มี
การกําหนดโครงสรางของหลักสูตรไวสูงมาก และมีโครงสรางของหลักสูตรไมเทากัน  ซ่ึงเกณฑ
มาตรฐานของหลักสูตรดังกลาวในระดับปริญญาตรี ควรอยูที่ ๑๒๐ หนวยกิต    
  รศ.เฉลา  ประเสริฐสังข  รองอธิการบดีฝายวิชาการไดเรียนชี้แจงวา หลักสูตรของคณะ
ครุศาสตรเปนหลักสูตร ๕ ป และตองยึดเกณฑมาตรฐานของคุรุสภา  จึงมีหนวยกิตมาก หากสภา 
มหาวิทยาลัยใหความเห็นอยางไร จะนําเรื่องดังกลาวไปประชุมและปรับปรุงตอไป 

๒.   หลังจากทีส่ภามหาวทิยาลัยไดอนุมัตหิลักสูตรของแตละคณะ   เมือ่วนัที่ ๒๔ 
พฤษภาคม ๒๕๔๙ แลวนัน้  ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมมีติมอบหมายใหมหาวิทยาลยัไป
ดําเนินการวิจยั  สํารวจความตองการของผูเรียน และหนวยงานตาง ๆ   หากพบวาผลการวิจยัไม
สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สามารถขอเปลีย่นแปลงไดในภายหลัง    



๓.   ในอนาคต  ถามหาวิทยาลัยไดดําเนนิการสํารวจและวจิัยความตองการของ
ผูเรียนแลวพบวา ไมมีความสอดคลองก็ควรจะดําเนนิการปรับปรุงหลักสูตร พรอมทั้งตรวจสอบ
โครงสรางของแตละหลักสูตร ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  ซ่ึงกําหนดเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรกําหนดในระดับปริญญาตรีไมนอยกวา  
๑๒๐ หนวยกิต  และควรจะพิจารณาโครงสรางของแตละหลักสูตรใหมีจํานวนใกลเคียงกัน หาก
กําหนดหนวยกติมากเกินไป  อาจมีผลกระทบตอการเลือกศึกษาตอของนักศกึษาดวย 

๗. ที่ประชมุรับทราบผลการดาํเนนิการโครงการสรางความรวมมือในการพฒันาการวจิัย รวมกบั สกว. 
และมีขอเสนอแนะดังนี ้

๑.  โครงการดังกลาวเปนโครงการที่ดี แตมหาวิทยาลัยควรกําหนดเปาหมาย  วัตถุประสงค 
บทบาท และหนาที่ใหชัดเจน กอนจะมกีารดาํเนนิการ ถาเปนไปได มหาวทิยาลัยควรกําหนด
วัตถุประสงค  เชน  เพื่อเปนศนูยรวมงานวจิยั, ชวยแกปญหาชาวบาน หรือเพื่อหาลูกคา  แลวจึง
กําหนดบุคลากรและงบประมาณลงไปเพื่อสนับสนุนโครงการดังกลาว  ซ่ึงอาจจะชวยลด
ปญหาการขาดแคลนบุคลากรที่เขารวมโครงการดังกลาวได 

๒.  นายดิเรก ศุภวรรธน ผูทรงคุณวุฒิ  ไดเรียนใหที่ประชุมองคการบริหารสวน
จังหวดัทราบถึงความสําคัญของการวิจยัและการเผยแพรงานวิจยัของมหาวิทยาลัย เพราะเปน
ส่ิงที่แสดงใหเห็นวา มหาวิทยาลัยมีความเขมแข็งดานวิชาการ  ซ่ึงนายกองคการบริหารสวนจังหวดั 
ไดเคยอนุมัติงบประมาณในการวิจยัไปแลวจํานวน ๕  ลานบาท โดยงบประมาณเพือ่การวิจยั
จะจดัสรรใหมหาวิทยาลัย ๒ แหง คือ มหาวทิยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี แตงานวิจยันี้ตองสอดคลองกับยทุธศาสตร
ของจังหวดัจันทบุรีดวย 

๓.  มหาวทิยาลยัควรจะประชุมรวมกบัองคการบริหารสวนจงัหวัด หรือเชญิสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รวมประชุมดวย เพื่อปรึกษาหารือเกีย่วกับเรื่องหวัขอการ
วิจัยใหมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด  ซ่ึงในปจจุบันจะเนนเรื่องการทองเที่ยว  
ดานอัญมณี  และการคาชายแดน  เปนตน  

๔. การดําเนินการของมหาวทิยาลัยในสวนของความรวมมือกับสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพือ่ของบประมาณสนับสนุนการวิจัยและนกัวิชาการ โดยกาํหนด
หัวขอการวิจยัใหเปนไปตามประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัดที่มีความจาํเปนเรงดวน  และควร
กําหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน   โดยมอบหมายใหมหาวิทยาลัยเปนผูรับผิดชอบ และแตงตั้งคณะทํางาน
วิจัย เพื่อใหเปนไปตามยุทธศาสตรที่สําคัญของจังหวัด โดยเฉพาะหวัขอการวิจยัที่เกี่ยวของ
กับชาวบาน มหาวิทยาลยัควรจะมอบหมายใหแตละคณะรับผิดชอบงานวิจยัในหวัขอที่
เกี่ยวของกับคณะของตน  จดัคณาจารย  นกัศึกษา  ของแตละคณะไปดําเนินการประสานงานกบั



ชาวบาน แลวนําเสนอสภาวชิาการเหน็ชอบ  รวมทั้งรายงานผลการดําเนินการวจิยั และความคบืหนา
ตอมหาวิทยาลัยในระยะ ๓ เดือนหรือ  ๖  เดือน ซ่ึงผลงานวิจยัที่เสร็จสิน้แลว ถือวาเปน
ผลงานของคณะ ซ่ึงอาจจะชวยลดปญหาเรื่องการขาดงบประมาณสนบัสนุน และขาดแคลน
บุคลากรที่จะเขารวมดําเนนิการโครงการไดอีกทางหนึ่งดวย  

๕. มหาวิทยาลัยควรกําหนดเปนนโยบาย ใหแตละคณะรับผิดชอบการวิจัยเร่ืองที่
เกี่ยวของกับคณะของตน อยางนอยปละ ๑  เร่ือง  

๖. มหาวิทยาลัยควรจะจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนอก
สถานที่บาง ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยพรอมที่จะใหการสงเสรมิและสนับสนนุอยางเต็มที่     

๘. ที่ประชุมรับทราบ (ราง) พระราชกฤษฎีกา วาดวย ปริญญาในสาขา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะและครุยประจําตําแหนง  มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี พ.ศ.
๒๕๔๙  และไดนําเสนอเพื่อพิจารณาในวาระที่  ๕.๑๑ 

๙. ที่ประชุมรับทราบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ
การไดมาของคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
อธิการบดีและคณบดี พ.ศ. ...  และไดนําเสนอเพื่อพิจารณาในวาระที่  ๕.๑๕ 

๑๐.  ที่ประชุมรับทราบความคืบหนาการดําเนินโครงการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการศึกษาฝายระบบ
กองทุนเงินใหกูยืมที่ผูกกบัรายไดในอนาคต (กรอ.) ปการศกึษา  ๒๕๔๙ ซ่ึงขณะนี้อยูในระหวาง
การดําเนนิการ 

๑๑. ที่ประชุมรับทราบความคืบหนาการเสนอของบประมาณเพือ่การวิจยั จากองคการบริหารสวน
จังหวดั ซ่ึงอยูในระหวางการประสานงานกบัองคการบริหารสวนจังหวัด เพื่อประชุมหารือใน
ประเด็นหัวขอการวิจยัใหสอดคลองกับยุทธศาสตรที่สําคัญของจังหวัด 

๑๒. ที่ประชุมรับทราบความคืบหนาเรื่องเงินภาษีอากรที่คางชาํระ โดยใหมหาวิทยาลัยจัดทําแผน
ธุรกิจสนามกอลฟใหมีความสมบูรณ ชัดเจน ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย แลวเสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

๑๓. ที่ประชุมรับทราบการจัดทําแผนพัฒนาหลักสูตรแตละคณะ และการดําเนนิการวจิัย สํารวจความ
ตองการของผูเรียน เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาหลักสูตร ซ่ึงอธิการบดีไดมอบหมายใหทุกคณะ
ดําเนินการวิจยัและพัฒนาหลกัสูตร  ซ่ึงบางคณะไดดําเนินการพัฒนาหลกัสูตรแลว และบางคณะ
อยูในระหวางการดําเนนิการพัฒนาหลักสูตร 



๑๔. ที่ประชุมรับทราบเรื่องการขอตัดคําวา “อัญมณีศาสตร” ออกจากชื่อของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร และมีขอเสนอแนะเพิ่มเตมิวา เร่ืองดังกลาวควรจะเสนอให   
สภาวิชาการพจิารณากอน 

๑๕. ที่ประชุมรับทราบการจัดหาเจาหนาที่งานเลขานุการประชมุสภามหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ซ่ึงผูที่ผาน
การคัดเลือกคือ นางสาวถิรวรรณ  ศรีรัตนโชติชัย 

๑๖. ที่ประชุมเห็นชอบ (ราง) การจดัสรรเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๔๙ และ 
(ราง) การจดัสรรเงินงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ ๒๕๔๙ (คร้ังที่ ๒)
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  และมอบหมายใหมหาวิทยาลัยกําหนดการประชุม เพื่อสราง
ความเขาใจใหแกบุคลากรในเรื่องนโยบายและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย รวมทั้งดัชนีช้ีวัดให
ชัดเจน ซ่ึงมหาวิทยาลัยจําเปนตองเตรียมความพรอมสําหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก 
กอนที่จะมีการพิจารณาดําเนินการจัดสรรงบประมาณในปตอไป และที่ประชมุไดใหขอเสนอแนะ
ดังนี ้

๑.   การนําเสนอขออนุมัติงบประมาณในครัง้นี้มีความชัดเจนดีมาก และเปนการ
นําเสนอครั้งแรกที่สภามหาวิทยาลัยไดเห็นภาพรวมของงบประมาณทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 
ตลอดปงบประมาณ ๒๕๔๙  จึงขอใหเปนแนวทางการปฏบิัติของการนําเสนองบประมาณในป
ตอไปดวย 

๒.  มหาวิทยาลัยควรเรงดําเนนิการใชจายเงนิงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๔๙ 
และควรรีบดําเนินการจดัทําแผนการจัดสรรงบประมาณในป ๒๕๕๐ และ ป ๒๕๕๑  ดวย 

๓.  ในปตอไปมหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย ซ่ึงควรมีเวลาในการวิเคราะหสัดสวนยุทธศาสตรทั้ง ๗ ดาน หากจะมีการจดัทํา
แผนการจัดสรรเงินงบประมาณกอนลวงหนา ๒ ป ควรศึกษาจุดออนของมหาวิทยาลัยดวย 

นโยบายทกุดานมีความจําเปนตองเรงดําเนนิการ ซ่ึงควรจะศึกษาจาก
ฐานขอมูลเดิม มีจุดไหนบางทีค่วรจะไดรับการปรับลดหรือเพิ่มสัดสวนของงบประมาณใหเกิด
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

๔. ในแตละปมหาวิทยาลัยควรกําหนดยุทธศาสตรที่สําคัญและเปนจดุเดน พรอมทั้ง
กําหนดน้ําหนกัในแตละยุทธศาสตรอยางเหมาะสม กอนจะกําหนดการจดัสรรงบประมาณ 

๕.  การจัดทํารางงบประมาณในปตอไป ควรศึกษายุทธศาสตรหลัก และยุทธศาสตร
รองวามีเปาหมายอยางไร   ซ่ึงจะทําใหสัดสวนของงบประมาณมีความชดัเจน และสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น 

๖.  การประชุมสภามหาวิทยาลยัในเดือนกันยายน  ควรเปนการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เพื่ออนุมัติเงินงบประมาณป ๒๕๕๐  ซ่ึงเริ่มปงบประมาณในวันที่ ๑ ตลุาคม ๒๕๔๙  



๗.   มหาวิทยาลัยควรจัดทําแผนการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยในป ๒๕๕๐  
ซ่ึงควรจะมีการประชุมรวมกันระหวางคณะกรรมการฝายการเงินและงบประมาณและ  
คณะกรรมการฝายนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้งคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัย
ดวย เพื่อกําหนดน้ําหนักของนโยบายทั้ง ๗  ดาน เปาหมาย และแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
ในเดือนกันยายน  ๒๕๔๙  

๘.  กระบวนการจัดสรรงบประมาณที่ดี  ควรจะมกีระบวนการใหคณาจารยและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยมีสวนรวม  เพื่อจะไดทราบถึงแผนกลยุทธ และนโยบายของมหาวิทยาลัย ใหมี
ความสอดคลองกับขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย  รวมทั้งสอดคลองกับยุทธศาสตรของ
จังหวดัดวย 

๙.   เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวรวดเรว็และเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัย
ควรจะเรยีนเชญิองคกรอิสระ หรือเรียนเชิญบุคลากรจากสถาบันเพิ่มผลผลิตมาชวยดําเนนิการ
อบรมใหแกบคุลากรของมหาวิทยาลัยใหเขาใจถึงการแปลงนโยบายเชิงยทุธศาสตรไปสูแผน    
กลยุทธไดในทกุระดับตั้งแตคณาจารยคณะ ศนูย สํานัก และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
   อธิการบดีรับไปดําเนินการศกึษาและหาขอมูลเพื่อประกอบการดําเนนิการ
ตอไป ซ่ึงประธานรับเปนที่ปรึกษาในเรื่องดงักลาวดวย 

๑๐.  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยบางทานตั้งขอสังเกตวา เปอรเซ็นตการจัด
สัดสวนของงบ กศ.ปช. จัดสรรใหแกงบกิจกรรมสนับสนุน ๖๐ เปอรเซ็นต  และงบกิจกรรมการ
เรียนการสอนมีเพียง ๔๐ เปอรเซ็นต  จึงเสนอวา  งบกจิกรรมการเรียนการสอนควรจะเปน ๕๐ 
เปอรเซ็นต     เพราะมีความจําเปนตอการบรหิารงาน และเห็นวาควรจะจดัสรรงบประมาณทั้งสอง
กิจกรรมควรจะเทากนัจะทาํใหเหมาะสมยิ่งขึ้น   

๑๗. ที่ประชุมเห็นชอบการแตงตั้งขาราชการครูใหดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา
จํานวน ๑๕๖ คน 

๑๘. ที่ประชุมเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ จํานวน ๗ คน ดังนี ้
  ๑) ศ.สิริวัฒน  วงษศิริ  ประธานกรรมการ 
  ๒) ศ.สําเรงิ  บุญเรืองรัตน กรรมการ 
  ๓) ศ.สุภางค  จันทวนิช กรรมการ 
  ๔) ศ.อุทัย  ตันละมัย กรรมการ 
  ๕) ศ.สุทัศน  ยกสาน  กรรมการ 
  ๖) ศ.เสริมศักดิ ์ นาคบัว  กรรมการ 
  ๗) ศ.ธรรมศักดิ์ สมมาตย  กรรมการ 
  ๘) รศ.เฉลา  ประเสริฐสังข กรรมการและเลขานุการ  



 และมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา เพื่อไมใหอาจารยสวนหนึ่งเสียโอกาสในการขอตําแหนงทาง
วิชาการ มหาวทิยาลัยควรเชิญชวนหรือประชาสัมพันธใหคณาจารยรับทราบ และเรงดําเนินการ
ใหทนัอนุมัติ กอนวันที ่๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ เพราะหลังจากวนัที่ ๑  ตุลาคม ๒๕๔๙ จะใชหลักเกณฑ
ใหมในการพิจารณาการขอตําแหนงทางวิชาการ ซ่ึงจะทําใหการขอตําแหนงทางวิชาการได
ยากขึ้น และอาจจะสงผลกระทบตอศักยภาพของมหาวิทยาลัย 

๑๙. ที่ประชุมเห็นชอบการอนุมัติใหปริญญามหาบัณฑติ ปริญญาและอนุปริญญาบัตร คร้ังที่ ๗   
ปการศึกษา  ๒๕๔๘  จํานวน ๕๙๘  คน ดังนี ้

  -   ระดับปริญญามหาบัณฑิต ภาคพิเศษ 
   สาขาบริหารการศึกษา  จํานวน    ๑๐       คน 

  -   ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  ภาคพิเศษ 
   สาขาบริหารการศึกษา  จํานวน        ๒    คน 

  -   ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
   สาขาวิชาการศกึษา  จํานวน      ๑๒ คน 
   สาขาวิชาวิทยาศาสตร  จํานวน   ๑๒๙ คน 
   สาขาวิชาศิลปศาสตร  จํานวน     ๒๙  คน 
   สาขาบริหารธุรกิจ  จํานวน     ๔๙  คน 

  -   ระดับปริญญาตรี   ภาค  กศ.ปช. 
   สาขาวิชาการศกึษา  จํานวน   ๑๒ คน 
   สาขาวิชาวิทยาศาสตร  จํานวน   ๑๒     คน 
   สาขาวิชาศิลปศาสตร  จํานวน     ๗๗      คน 
   สาขาวิชาบริหารธุรกจิ  จํานวน    ๖๓      คน 

- ระดับอนุปริญญาบัตร ภาค กศ.ปช. 
   สาขาวิชาวิทยาศาสตร  จํานวน      ๑ คน 
   สาขาวิชาศิลปศาสตร  จํานวน ๒๐๒ คน 
    รวมท้ังสิ้น  จํานวน ๕๙๘     คน 

๒๐. ที่ประชุมเห็นชอบการอนุมัตหิลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาหลักสูตรและการสอน  โดยให
ตรวจสอบรหัส ๑๐๒๗๒๐๙ การพัฒนาสังคมแหงการเรยีนรู ใหถูกตอง พรอมทั้งใหดําเนินการ



ตรวจสอบตัวสะกดการันต และความถูกตองในเอกสารหลักสูตร กอนที่จะนําสงใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๒๑. ที่ประชุมเห็นชอบการอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
และใหไปดําเนินการตรวจสอบ ตัวสะกด การันตใหถูกตอง กอนที่จะนําสงเอกสารหลักสูตรให
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตอไป 

๒๒. ที่ประชุมเห็นชอบ (ราง) พระราชกฤษฎีกา วาดวยครยุวิทยฐานะ   เข็มวิทยฐานะ และครยุประจํา
ตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีพ.ศ. ... 

๒๓. ที่ประชมุเห็นชอบ (ราง) ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภัฏรําไพพรรณี วาดวยเงนิกิจกรรมนกัศึกษา พ.ศ. ... 

๒๔. ที่ประชุมเห็นชอบ (ราง) ระเบยีบมหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณี วาดวยการพานักศึกษาไปนอก
สถานศึกษา พ.ศ. ... โดยใหแกไข “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวยการพานกัศึกษา
ไปนอกสถานที่ พ.ศ. ...”   เปน  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ีวาดวยการพานักศึกษา
ไปศึกษานอกสถานที่  พ.ศ. ... และใหแกไขในสวนที่ปรากฏในระเบยีบใหเปนขอความเดียวกัน 

๒๕. ที่ประชุมเห็นชอบ (ราง) ระเบยีบมหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณี วาดวยคาตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย พ.ศ. ... 

 

 
 
 
 
  
     
 


